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Skólalóð grunnskólans 

 

Skólastjóri óskar eftir áliti fræðslunefndar varðandi skólalóð grunnskólans nú þegar framkvæmdir eru 

hafnar við byggingu íþróttahúss. 

Í framhaldinu mun skólastjóri óska eftir því við bygginga- og umhverfisnefnd að svæði norðvestan við 

grunnskólahúsnæði og nýtt er til tjaldsvæða verði skilgreint tímabundið sem leiksvæði fyrir 

nemendur. 

 

 

 

 

 

Herdís Erna Gunnarsdóttir skólastjóri Auðarskóla.     


